

# MONG MUỐN THÂN CHỦ KHÔNG PHẢI RA TOÀ CỦA NỮ THỦ KHOA TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT

👉 NGUYỄN HÀ

LÀ 1 TRONG 96 THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỐNG THỊ PHƯƠNG - THỦ KHOA ĐẦU RA TRƯỜNG ĐH LUẬT, ĐHQGHN GÂY ẤN TƯỢNG VỚI NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ NGOẠI KHOẢ.

## HỌC LUẬT KHÔNG PHẢI LÀ HỌC THUỘC LUẬT

Tự hào và biết ơn là những cảm xúc của Tống Thị Phương khi vinh dự là 1 trong những cái tên được vinh danh khi là thủ khoa đầu ra. Chia sẻ về quá trình học tập tại ngôi trường của mình, Phương cho biết, khi chọn lĩnh vực này, ai cũng mong muốn tìm ra cho mình một phương pháp để có thể yêu thích, không cảm thấy buồn tẻ vì nhiều người vẫn hay quan niệm học Luật là khô khan.

"Khô khan hay thú vị phụ thuộc vào cách tiếp cận của mỗi người. Nếu học Luật mà chỉ học thuộc rồi áp dụng một cách cứng nhắc thì sẽ rất khô, mình học Luật theo hướng cởi mở hơn - dựa trên tư duy, khi đó, Luật sẽ trở nên thú vị" - Tống Thị Phương chia sẻ.

Cũng theo Thủ khoa Trường ĐH Luật, ĐHQGHN, cô bạn luôn nhìn những hiện tượng, sự việc diễn ra trong cuộc sống để áp dụng vào việc học, xem xét vấn đề pháp lý của những sự việc mà mình chứng kiến, mình trải qua. Khi đó sẽ nhìn thấy được Luật trong cuộc sống hàng ngày và Luật sẽ trở nên gần gũi hơn, thú vị hơn, hữu dụng hơn. Để

có thể bắt đầu việc học khiến Luật không còn khô khan, Phương đã tham gia vào các công việc thực tế về Luật, các cuộc thi về Luật, xem các bộ phim về luật sư, về thẩm phán để có tư duy khác đi.

"Chẳng hạn một việc rất đơn giản và xảy ra thường xuyên như việc gửi xe khi được nhìn dưới góc độ pháp lý cũng có nhiều điểm thú vị. Lấy ví dụ là nếu gửi xe không lấy vé thì trong những trường hợp/điều kiện nào thì chủ xe có thể "bắt đền" nhà cho gửi xe khi không may bị mất trộm" - Phương dẫn chứng.

## KHÔNG MUỐN KHÁCH HÀNG CỦA MÌNH PHẢI RA TOÀ

Không chỉ chú tâm vào việc học, Phương còn tham gia rất nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, các hoạt động xã hội. "Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi, đuối sức nhưng nghĩ về những gì đã qua, mình lại tự nhủ chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi - đó là cách mình duy trì đam mê và không từ bỏ" - Tống Thị Phương cho hay.

Tống Thị Phương từng nhận Giấy chứng nhận





Tống Thị Phương đạt điểm học tập xuất sắc toàn khóa; giành giải Nhất cuộc thi Luật gia tranh hùng 2020; giải Nhất cuộc thi Tinh thần pháp luật Spirit of Law 2022; giải Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường ĐH Luật, ĐHQGHN năm 2022; Top 12 cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Quốc gia năm 2022. Phương giành giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường ĐH Luật, ĐHQGHN năm 2022; giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm 2022; đồng tác giả bài viết khoa học được đăng trên tạp chí The Journal of Middle East and North Africa Sciences, học bổng Pony Chung - Hàn Quốc, học bổng YKVN...



đạt giải Thẩm phán xuất sắc tại cuộc thi Phiên tòa giả định cho sinh viên Khoa Luật (nay là Trường ĐH Luật), ĐHQGHN; Trường ĐH Luật, Đại học Huế và Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh và Giấy chứng nhận đạt Nhất cuộc thi Phiên tòa giả định Vmoot cấp Trường ĐH Luật, ĐHQGHN năm 2022 với vai trò luật sư.

"Trước khi thực hiện vai trò thẩm phán, mình không nghĩ lại khó đến vậy và khi bắt tay vào làm, lên phiên tòa giả định để xét xử mới thấy đây là công việc khó hơn mình nghĩ rất nhiều vì thẩm phán phải theo dõi mọi tình tiết, diễn biến của phiên tòa, đồng thời phải nắm chắc luật để có thể đưa ra những phán quyết chính xác, việc điều phối phiên tòa diễn ra như thế nào cũng là một nghệ thuật để 2 bên có thể tranh luận qua lại, đưa ra quan điểm thuyết phục" - Tống Thị Phương chia sẻ.



Ra trường và đang làm cho một công ty luật, Phương tâm niệm: "Mình hay bất cứ ai làm trong lĩnh vực luật đều không mong muốn khách hàng phải ra tòa để giải quyết tranh chấp mà mong muốn có thể hoà giải cho khách hàng của mình với bên đối phương. Chỉ trong trường hợp không thể giải quyết được với nhau, thì khi ra tòa, mình sẽ dành tất cả sự tận tâm để mang lại kết quả tốt nhất" - Tống Thị Phương nói.

Trong tương lai, Tống Thị Phương ấp ủ dự định đi du học để nâng cao kiến thức và đóng góp nhiều hơn cho quê hương.